
 

 

 
 

  

วุฒิสภาเห็นชอบให้เพิม่หน้าทีแ่ละอ านาจของ กสม. ในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านสิทธิมนุษยชน 

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการร่วมช้ีแจงและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านกฎหมายต่อ 
ท่ีประชุมวุฒิสภากรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นสมควรด าเนินการไกล่เกล่ีย 
ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน เม่ือว ันท่ี  15 กุมภาพันธ์  2564 ว่า สมาชิกวุฒิสภา 
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา  
ท่ีเสนอให้แกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
โดยเพิ่มหนา้ท่ีและอ านาจให ้กสม. สามารถด าเนินการไกล่เกล่ีย ประนีประนอมขอ้พิพาทในดา้นสิทธิมนุษยชนได ้

นางประกายรัตน์ ระบุว่า ตามท่ี กสม. ได้จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยไดเ้สนอปัญหาอุปสรรคประการหน่ึงในการปฏิบติังาน 
คือ หน้าท่ีและอ านาจของ กสม. ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 247 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ประกอบมาตรา 26 (1) ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มิไดบ้ญัญติัหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการไกล่เกล่ีย ประนีประนอม
ข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนไว ้ท าให้ กสม. ไม่สามารถด าเนินการคุ้มครองและเยียวยาประชาชน 
ท่ีถูกละเมิดสิทธิไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงต่อมา คณะกรรมาธิการกิจการองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ไดน้ า
ประเด็นดงักล่าวมาศึกษาเชิงลึก โดยได้เชิญผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ขอ้มูล และโดยเฉพาะขอ้มูลจาก
เอกอคัรราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย ท่ีให้ขอ้มูลในส่วนหน้าท่ีของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออสเตรเลีย ประกอบกบัไดรั้บทราบจาก กสม. เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(Sub-Committee on Accreditation: SCA) ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย
สถาบัน สิท ธิม นุษยชนแห่ งชา ติ  (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)  
ในรายงานการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม.  เม่ือเดือนธนัวาคม 2563 เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีก่ึงตุลาการ 
ซ่ึง SCA ไดอ้า้งอิงหลกัการปารีสและให้ขอ้มูลวา่สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถมีหนา้ท่ีและอ านาจ
ครอบคลุมไปถึงการแสวงหาข้อยุติ ท่ีน่าเช่ือถือและปรองดอง ผ่านกระบวนการแก้ไขทางเลือก คือ 
กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อยุติความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการท างานของ
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางประกายรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ในการเขา้ร่วมช้ีแจงและให้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุมวุฒิสภา ตนได้
กล่าวถึงกรณีท่ี กสม. ถูกปรับลดสถานะจาก A เป็น B เม่ือปี 2558 และการขอเขา้รับการประเมินสถานะ 
อีกคร้ังเม่ือปี 2561 ดว้ยเห็นวา่ สาเหตุของการปรับลดสถานะเม่ือปี 2558 ไดรั้บการผลกัดนัและไดด้ าเนินการ
แก้ไขข้อห่วงกังวลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเม่ือเดือนธันวาคม 2563 ตนได้เข้ารับ 
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การสัมภาษณ์และตอบขอ้ซกัถามของ SCA เพื่อประกอบการประเมินสถานะของ กสม. ผา่นระบบทางไกล  
ซ่ึงต่อมา SCA ไดแ้จง้มติใหเ้ล่ือนการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม. ออกไปเป็นเวลา 18 เดือน เน่ืองจาก 
SCA มีขอ้ห่วงกงัวลในประเด็นดา้นกฎหมาย 2 กรณี  

ประเด็นแรก ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระของ กสม. ท่ีสืบเน่ืองมาจากบทบญัญติัมาตรา 247 (4) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และมาตรา 26(4) ของพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้ กสม. ตอ้งช้ีแจงและรายงานขอ้เท็จ
จริงท่ีถูกตอ้งโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่
ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม ซ่ึงไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดท่ีกฎหมายก าหนดให้มี
หนา้ท่ีในลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงจะลดทอนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงหรือท่ีสาธารณะรับรู้ (actual or perceived 
independence) โดย SCA เสนอแนะให ้กสม. ผลกัดนัใหมี้การยกเลิกบทบญัญติัน้ี  

 ประเด็นท่ีสอง ไดแ้ก่ อ านาจหน้าท่ีก่ึงตุลาการของ กสม. ซ่ึงตามมาตรา 27 ของพระราชบญัญติั
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อนหน้าน้ีได้เคยให้อ านาจแก่ กสม. ท่ีจะด าเนินการ 
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้แต่กฎหมายปัจจุบนั ไม่ปรากฏวา่ กสม. มีหน้าท่ีและอ านาจดงักล่าว ซ่ึง SCA เห็นว่า 
กสม. ควรผลักดันให้หน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวกลับคืนมา ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการฯ อนัเป็นการส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ท าให ้
ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จ  าเป็นต้องมีการฟ้องร้อง เป็นการลดภาระของ
ประชาชนและลดจ านวนคดีท่ีข้ึนสู่ศาล  

“ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานและคณะอนุกรรมาธิการกิจการองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะท่ี 1 ท่ีไดใ้หค้วามส าคญัต่อขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัอุปสรรคในการปฏิบติังานของ 
กสม. และสนบัสนุนให้ กสม. ไดห้นา้ท่ีและอ านาจไกล่เกล่ียกลบัคืนมา โดยหลงัจากท่ีประชุมวุฒิสภามีมติ
เห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัทใ์นการประชุมเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 แลว้ วุฒิสภาจะส่งรายงานพร้อมทั้ง
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปยงัคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้
พิจารณาด าเนินการแกไ้ขกฎหมายต่อไป” นางประกายรัตน์ กล่าวทิ้งทา้ย 
  

    ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
20 กุมภาพนัธ์ 2564 


